
    ด้วยสาํนักสาํรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างดําเนินงานศึกษาความเหมาะสมถนน
โครงขา่ยเชื�อมโยงสถานรีถไฟความเรว็สงูและรถไฟทางคู่ อําเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสมีา โดยได้ว่าจ้าง
บริษัท บุญป�ญญา เทคโนโลยี จํากัด รว่มกับ บรษัิท โปรเฟสชนันลั เอนจิเนยีริ�ง โซลชัู�น (พ.ีอี.เอส) จํากัด
บริษัท ไฮบริด เอ็นจิเนยีริ�ง คอนซัลแตนท์ จํากัด และบรษัิท ซีพเีอส ซัคเซส จํากัด เป�นที�ปรกึษาโครงการ
เพื�อให้ทุกภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง ได้รบัทราบถึงข้อมลูในการดําเนนิงาน และมคีวามเขา้ใจที�ถกูต้องเกี�ยวกับ
โครงการ รวมทั�งได้บูรณาการทางความคิดกับทุกภาคสว่น จึงกําหนดใหม้ปีระชุมรบัฟ�งความคิดเหน็ของ
ประชาชน ครั�ง 3 เพื�อประชาสมัพนัธแ์ละนาํเสนอรายละเอียดความเป�นมาของโครงการ ขั�นตอนแนวทาง
การศึกษาความเหมาะสม และแผนดําเนินโครงการ พร้อมทั�งรับฟ�งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
อันจะเป�นประโยชนต่์อการดําเนนิโครงการ โดยจัดขึ�นในวันพฤหัสบดีที� 13 กมุภาพนัธ ์2568 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 ณ หอ้งประชุม ชั�น 3 โรงแรมเดอะฮิลล์ ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา พรอ้มด้วยระบบวิดีโอ คอน
เฟอเรนซ ์Video Conference ผา่นโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

สรุปผลการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั�งที� 3 

     นายไพวรรณ์ เขียวก่อน ผูอํ้านวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา และนายวศนิ ภลูสนอง วิศกร
โยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยที�ปรึกษา ร่วมชี�แจงรายละเอียดและรับฟ�งความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยม ีนายสมเกียรติ วิรยิะกลุนนัท์ รองผูว่้าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป�นประธาน
เป�ดการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุม จํานวน 230 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
หนว่ยงานระดับอําเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น สถาบันการศกึษา/ศาสนสถาน/สถานพยาบาล องค์กรเอกชน
 ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญบ่า้น สื�อมวลชน และประชาชนในพื�นที�ศกึษาโครงการ 

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั�งที� 3 



ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในเวทีการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั�งที� 3
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในเวทีการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั�งที� 3

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การนําไปประกอบการพิจารณา

ด้านวิศวกรรม

กรมพลาธกิารทหารบก ได้สอบถามเรื�องการประสานงาน
กับหนว่ยงานทหารในพื�นที� เนื�องจากในการสํารวจ
พื�นที�เพื�อตัดถนน ไมมี่การแจ้งให้หนว่ยงานทหารทราบ
เพราะเสน้ทางคัดเลือกแล้ว ตัดผา่นพื�นที�ซึ�งมีโครงการ
ของหนว่ยงานที�ได้รบัการอนมัุติแล้ว

การจัดประชุมรบัฟ�งความคิดเห็นของประชาชนทกุครั�ง
ได้เชญิหนว่ยในพื�นที�ของทหารเขา้รว่มประชุมด้วย 
ซึ�งทางหนว่ยงานได้สง่ตัวแทนเขา้รว่มทุกครั�ง สาํหรบั
การเขา้พบเพื�อปรึกษาหารอืป�จจุบันได้ดําเนนิการสง่
หนงัสอืเพื�อขอเข้าพบผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที� 21 
ซึ�งยังไม่ได้รับการตอบกลับอย่างเป�นทางการจาก
หนว่ยงานว่าจะให้เข้าพบเมื�อไร แต่คณะที�ปรกึษาจะ
นัดเข้าไปพบเพื�อชี�แจงถัดจากวันประชุมครั�งนี�ต่อไป

ขอทราบเหตผุลในการเลือกเสน้ทางสเีขียวแทนสแีดง
ในชว่งถนน 2247 ถึงจุดสิ�นสดุเนื�องจากเสน้สีแดงมี
ระยะทางสั�นกว่าและนา่จะประหยัดงบประมาณ
มากกว่า ซึ�งน่าจะมีผลดีทางด้านเศรษฐกิจและ
การลงทุนและใชง้บประมาณนอ้ยกว่า 

จากการพจิารณาด้านวิศวกรรมและการจราจร ด้านเศรษฐกิจ
และการลงทนุ ด้านสิ�งแวดล้อมและสงัคม พบว่าด้าน
วิศวกรรมเสน้ทางจะคดเคี�ยว มีโค้งมาก ประกอบกับพื�นที�
บริเวณนี�จะกระทบกับประชาชนมากกว่า และแนวถนนเสน้
สเีขียวได้รบัผลกระทบอาคารบา้นเรอืนของประชาชน
น้อยที�สดุจึงได้รบัการพจิารณา 

ขอเสนอใหอ้อกแบบถนนชว่งที�ผา่นชุมชนใหม้ฟุีตบาท
และสะพานลอย โดยเฉพาะสะพานลอยที�มทีางลาด
สาํหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ เพื�อลดอุบัติเหตุ

รบัขอ้คิดเหน็ไปดําเนนิการ ในสว่นของการเพิ�มสะพานลอย
สาํหรบัคนเดินข้ามหรอืสะพานลอยสาํหรบัมอเตอรไ์ซค์ 
อาจจะต้องไปดําเนนิการในโครงการถัดไปคือโครงการ
ออกแบบรายละเอียด

มีความกังวลว่าแนวเสน้ทางโครงการที�ตัดผา่นกลางฟารม์
ของบริษัทยูไนเต็ดฟ�ดดิ�ง ทําใหก้ารทําประโยชนใ์น
พื�นที�ที�เหลือเป�นไปได้ยาก และสอบถามรายละเอียด
เกี�ยวกับป�ที�เป�ดให้บรกิาร (2577)

ในการศกึษาครั�งนี�เป�นการศึกษาความเป�นไปได้ ถ้าผา่น
กระบวนการศกึษาความเป�นไปได้แล้วจะไปศกึษา
รายละเอียด และการเวนคืนที�ดินและทรพัยส์นิ ซึ�งใน
กระบวนการเวนคืนใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 ป� และ
ไปถึงกระบวนการก่อสรา้ง ป� 2574 และคาดว่าจะเป�ด
ใหบ้ริการในป� 2577 



ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในเวทีการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั�งที� 3 (ต่อ)
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในเวทีการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั�งที� 3 (ต่อ)

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การนําไปประกอบการพิจารณา

ด้านวิศวกรรม

ขอเสนอให้เวนคืนที�ดินในคราวเดียวเพื�อใหส้ามารถ
ขยายถนนเป�น 6 ชอ่งจราจรได้ในอนาคต และมีความวิตก
กังวลป�ญหาการจราจรที�อาจเกิดขึ�นในชว่งป� 2571-
2574 เนื�องจากมีการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงและ
สถานีขนสง่สนิค้าในพื�นที�

ขอรบัขอ้คิดเหน็ไปดําเนนิการและประสานหนว่ยงาน
อื�นต่อไป

หากได้รับผลกระทบจากโครงการจะมีการเวนคืน
ที�ดินและทรัพย์สนิอยา่งไรบา้ง

ขอรับข้อคิดเห็นไปดําเนนิการและประสานหนว่ย
งานอื�นต่อไป

ในการตรวจสอบแปลงที�ดินที�ได้รบัผลกระทบขอให้
ถ่ายสาํเนามาและสง่ให้ทีมงานตรวจสอบใหผ้า่นทาง
สง่มาทาง LINE OFFICIAL ของโครงการ ซึ�งขอ้มลูที�ได้
จะเป�นขอ้มูลเบื�องต้น แต่จะชดัเจนขึ�นในขั�นตอนออกแบบ
รายละเอียดของโครงการต่อไป

มีความหว่งกังวลเรื�องผลกระทบจากการขนสง่วัสดุ
ในระหว่าง การก่อสรา้ง

มคีวามหว่งกังวลเรื�องผลกระทบจากการขนสง่วัสดุ
ในระหว่าง การก่อสรา้ง

โครงการนี�เป�นถนนตัดใหมทั่�งเสน้และเป�ดใหเ้ป�นถนน
สาธารณะจึงต้องมีการเวนคืนที�ดินละสิ�งปลกูสรา้งที�อยู่
ในแนวเขตทางกว้าง 40 ม. สว่นค่าเวนคืนที�ดินและทรพัยส์นิ
จะทราบรายละเอียดในขั�นตอนการสาํรวจอสงัหารมิทรพัย์
เพื�อการเวนคืนหลังจากมีโครงการสาํรวจออกแบบ
รายละเอียดถนนดังกล่าวแล้ว อีกประมาณ 5-6 ป�ถัดไป 
ซึ�งเมื�อพ.ร.ฎ.เพื�อการเวนคืนออกมาจะมกีารแต่งตั�ง
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื�องต้นจะพจิารณาค่าเวนคืน
ที�ดินและทรพัยส์นิอยา่งยุติธรรมและเหมาะสมในกรอบ
ของกฎหมาย



คณะที�ปรึกษาได้สาํรวจทั�ง 3 แนวและพจิารณาจุดที�มี
ความเหมาะสมที�สดุและทั�งสามแนวจะมทีางเชื�อมเขา้
สถานรีถไฟความเรว็สงู สว่นแนวถนนเสน้สแีดงมถีนนเชื�อม
ทางรถไฟเหมอืนกัน เพราะต้องพจิารณาจุดเชื�อมทาง
รถไฟทั�ง 3 แนวเสน้ทาง ซึ�งระยะทางเสน้สนี�าเงินจะเป�น
ระยะทางที�เชื�อมทางรถไฟความเรว็สงูไกลที�สดุ จึงเป�น
ขอ้ด้อยของเสน้สนี�าเงินเชน่กัน เมื�อพจิารณาป�จจัยต่างๆ
ประกอบกันแนวถนนเสน้สเีขียวมคีวามเหมาะสมที�สดุ

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในเวทีการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั�งที� 3 (ต่อ)
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ในเวทีการประชุมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน ครั�งที� 3 (ต่อ)

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การนําไปประกอบการพิจารณา

ด้านวิศวกรรม
ชุมชนมอดินแดง มคีวามกังวลเรื�องการวางแผนระบบ
ระบายน�าของโครงการ และกังวลเกี�ยวกับผลกระทบ
ต่อชุมชน

ในการศกึษาแผนงานโครงการที�เกี�ยวขอ้ง และได้นาํมา
วิเคราะห์ผลกระทบต่อการจราจรและการเปลี�ยนแปลง
ของเมอืงในอนาคต

โครงการได้ออกแบบรอ่งระบายน�าสองขา้งทางของถนน
โครงการ น�าจะไหลตามภมิูประเทศลงคลองสาธารณะ
ที�ใกล้ที�สดุ จากการวิเคราะหข์องชลศาสตรน์�าทกุแหล่ง
จะไปลงที�ลําตะคองทั�งหมด โดยไมเ่กี�ยวกับระบบระบายน�า
ของชุมชน

การศึกษาแผนงานและโครงการต่าง  ๆของหนว่ยงาน
ราชการที�เกี�ยวขอ้งหรอืไม่

ถนนที�เชื�อมเขา้สถานรีถไฟความเรว็สงู ขอเสนอให้
อ้อมเข้าด้านหลัง เพื�อประหยัดงบประมาณและไมต้่อง
ทําถนนเพิ�มเพราะมีถนนใชคู่้กันมาและมาออมเข้าทาง
ด้านหลัง ขอสนบัสนนุเสน้ทางสแีดงเพราะเคยมี
การสาํรวจทําถนนอ้อมเข้าเสน้สแีดงและไมม่ถีนนที�
จะตรงเข้ามาที�สถานรีถไฟความเรว็สงู อยากให้ท่าน
ได้พิจารณา

การศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมฯในครั�งนี� 
จากการสาํรวจจะเน้นสิ�งที�มีอยู่ในป�จจุบันและ
การจราจรในอนาคต ได้ศึกษาแผนงานโครงการต่างๆ
ของหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องในการศึกษาครั�งนี�ด้วยหรอืไม่
เชน่ แผนงานของหนว่ยงานรฐัต่างๆถกูนาํมารวมอยู่
ในการศึกษานี�หรอืไม่

ในการศกึษาโครงการได้มีการรวบรวมแผนงานของ
โครงการที�เกี�ยวข้องของหนว่ยงานอื�นๆที�จะสง่ผลกระทบ
ด้านการจราจรหรอืการเปลี�ยนแปลงของเมอืงในอนาคต
ทางคณะที�ปรกึษาได้มกีารศกึษาทั�งหมดแล้ว


